

Số: 217/KH-TrMN

Tân Phong, ngày 24 tháng 9 năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2024

Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-TTg, ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”; Công văn số 5201/BGDĐT-GDTrX ngày 09/9/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024;

Kế hoạch số 4260/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Kế hoạch số 2016/KH-BCĐ ngày 23/9/2024 của ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Hải Dương tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2024;

Trường mầm non Tân Phong xây dựng Kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tổ chức Tuần lễ nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm, sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội đối với việc phát triển văn hóa đọc thúc đẩy học tập suốt đời - một trong những vấn đề mang ý nghĩa chiến lược quốc gia trong việc nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nhân tố quyết định của sự phát triển bền vững và thành công.

1.2. Đẩy mạnh vai trò của hệ thống các cơ sở giáo dục và đào tạo trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến đọc đối với cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và người dân, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; đa dạng hóa các hình thức học tập (học theo lớp, học trong trường chính quy, học ở ngoài nhà trường, học qua mạng, từ xa, học qua đồng nghiệp,...); trong đó đọc sách là một hoạt động học phổ biến và có hiệu quả giúp mở rộng kiến thức, phát triển tư duy, cải thiện, phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp; tạo môi trường đọc thuận lợi, thân thiện, phát triển văn hóa đọc trong nhân dân, qua đó khuyến khích người dân chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

2. Yêu cầu

Tuần lễ học tập suốt đời năm 2024 được tổ chức với hình thức phù hợp, nội dung thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Chủ đề và thời gian

Chủ đề của Tuần lễ năm 2024 “Phát triển văn hóa đọc thúc đẩy học tập suốt đời”

Thời gian: “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024” diễn ra từ ngày 01/10/2024 đến ngày 07/10/2024.

2.1. Công tác tuyên truyền

Quán triệt tới toàn thể CBGV-NV và học sinh đồng thời vận động người thân, gia đình và những người xung quanh cùng tích cực tham gia tuần lễ học tập suốt đời năm 2024 với các nội dung:

Tổ chức tuyên truyền trên các công thông tin điện tử của trường về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời.

Triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực:

Thu thập, khai thác thông tin và các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử...); tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên thông tin điện tử của đơn vị. Kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet an toàn, hiệu quả cho phụ huynh, CB, GV, NV.

Khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia các diễn đàn, các câu lạc bộ trực tuyến về chủ đề công dân học tập, công dân toàn cầu giúp nâng cao hiểu biết về các kỹ năng, năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số hóa, toàn cầu hóa, góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển.

2.2. Các hoạt động chính

Căn cứ vào chủ đề năm 2024 tổ chuyên môn tổ chức các hoạt động giáo dục, hưởng ứng Tuần lễ như sau:

Tổ chức khai mạc với sự tham gia của CBGVNV trong nhà trường.

Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các công thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội về tầm quan trọng và vai trò của việc phát triển văn hóa đọc thúc đẩy học tập suốt đời. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ để người dân biết và tham gia. Triển khai các hoạt động của Tuần lễ với các hình thức phù hợp, hiệu quả nhằm tạo sự hưởng ứng của xã hội một cách sâu rộng, đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực:

+ Tổ chức “Ngày hội đọc sách”, kích thích sự sáng tạo và yêu thích đọc sách báo; tổ chức các sự kiện, các hoạt động giao lưu... nhằm khuyến khích học sinh, học viên, giáo viên, cán bộ quản lý đọc sách; phát động quyên góp sách xây dựng tủ sách lớp học cho trường.

+ Tăng cường các hoạt động thư viện trường học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tối ưu hóa nền tảng công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng hoạt động thư viện; giới thiệu, nhân rộng các mô hình quản lý, tổ chức các hoạt động thư viện trường học tiêu biểu, điển hình;

+ Huy động cha mẹ học sinh tích cực tham gia xây dựng tủ sách lớp học, tủ sách phụ huynh;

+ Đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng tận dụng các nguồn học liệu, tài liệu tham khảo, thông tin ngoài sách giáo khoa/giáo trình để nâng cao chất lượng giáo dục, khuyến khích học sinh đọc rèn luyện năng lực tự học, năng lực học tập suốt đời.

+ Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động thư viện trường học nhằm tạo môi trường thuận lợi cho học sinh tiếp cận thường xuyên với sách bằng nhiều hình thức như “thư viện xanh”, “thư viện thân thiện”, “thư viện điện tử”...

3. Tổ chức thực hiện

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

Tổ chức các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời từ ngày 01/10/2024 đến 07/10/2024.

Tổ chức phát động vào ngày 01/10/2024.

Tổ chức ngày hội đọc sách (Diễn ra trong tuần)

Cập nhật thông tin trên trang Web của trường

Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm vào ngày 07/10/2024.

Báo cáo kết quả thực hiện Tuần lễ theo quy định của phòng GD&ĐT

Trên đây là nội dung tổ chức triển khai thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2024 của trường mầm non Tân Phong. Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT để báo cáo;
- Các tổ chuyên môn để thực hiện;
- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Tem

